

Tâm Thư Kêu Gọi

Kính thưa quý Phật tử xa gần,

Cũng như quý vị đã biết là hiện nay ở VN bị Covid lây lan và bị phong tỏa, người dân gặp khó khăn về thức ăn, thực phẩm. Lý do đó, Chùa An Lạc xin kêu gọi các anh chị, mạnh thường quân, nhún chút tịnh tài, góp phần giúp đỡ phần nào về thực phẩm như là gạo, muối, mắm, đậu phụng, rau quả, v.v.. Nhóm thiện nguyện của Chùa Khánh Hưng ở Long Điền và SC Nhật An, khu Thủ Đức, và Sài Gòn sẽ phân phát cho những khu phong tỏa gặp khó khăn. Vì phong tỏa, trong nhóm chỉ được đi 1 người đến từng nhà để quà trước cửa, không được tiếp xúc vì sợ lây nhiễm.

Xin thay mặt người dân cảm ơn quý ân nhân, mạnh thường quân, thật nhiều,

Mọi giúp đỡ đóng góp, sẽ được khấu trừ thuế,

Xin viết check pay to An Lac Temple memo: cứu trợ VN Covid

hoặc gửi qua zelle: 6698886339 / anlac@chuaanlacsj.org, memo: điện thoại của quý vị để chúng tôi gửi biên nhận.

Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị thật nhiều. Kính chúc quý vị luôn được bình an, chư Phật che chở,

Kính,

Chùa An Lạc

1647 E San Fernando St

San Jose CA 95116

408-254-1710



Kính thưa quý Phật tử xa gần,

Hiện nay bên Thủ Đức bị phong tỏa, cho nên bên Chùa Ưu Đàm không thể đi phát cho người dân. Lý do đó, nhóm thiện nguyện Phương Lê từ Sài Gòn sẽ mang đi phát cho bà con cách ly nơi ở hẻm nhỏ ở Thủ Đức, Quận 8, và Quận 4, Chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn (1 tấn gạo). Lý do không phát cơm vì nơi hẻo lánh, người nghèo khó, ít người biết, đường đi cũng nhỏ hẹp, phát nhiều ngày, cho nên nhóm thiện nguyện thay đổi, phát thực phẩm khô để tiện ăn được nhiều ngày.

** Nếu tài chánh có nhiều thì nhiều bà con sẽ nhận được nhiều. Tùy theo tài chánh quý Phật tử giúp đỡ.

Đây là thành phần tặng cho đồng bào: gạo, trứng gà, dầu ăn, nước tương, nước mắm. Vì đi nhiều nơi, nhiều ngày, cho nên không thể phát rau củ quả. Cứ 1 tấn gạo = \$800 đô = 100 phần

Đợt 1: Tặng cho Chùa Ưu Đàm, 50 thùng mì gói và 5 lốc dầu xanh.

Đợt 2: sẽ đến Chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn. (1 tấn gạo)

Cảm ơn quý Sư, mạnh thường quân giúp đỡ,

**Cũng rất cảm ơn nhóm thiện nguyện của Phương Lê Sài Gòn, đã không quản ngại đi bộ từng ngõ hẻm đến giao tận nhà cho bà con hẻo lánh, không sợ bị lây nhiễm vì bà con. Tinh thần này, công lao này, mong rằng ơn trên che chở cho gia đình Phương và các anh chị thiện nguyện được bình an qua cơn dịch này.

Kính,

Chùa An Lạc